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บันทึกการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยครั้งท่ี 1/2566 

วันอังคารท่ี 13 มิถุนายน 2566  เวลา 13.00-17.00 น.  

ณ ห้องประชุม 1011 สภาอุตสาหกรรม 

 

รายช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชุม  

1. คุณเกศมณี เลิศกิจจา 

2. คุณมาลี หาญสุโพธิพันธ์  

3. คุณภูวดล อ้างสันติกุล 

4. คุณสายใจ พรหมเดเวช 

5. คุณพรรษชล ลิมธงชัย 

6. คุณรักษณาลี กังวาลวัฒนศิริ 

7. คุณบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล 

8. คุณศิวาพร เฟ��องฟูสิน 

9. ดร.ธนกร เวี0. ยงศรีพนาวัลย์  

10. คุณวัชราพร ผาวิจิตราสกุล 

11. คุณพรนภา ห่อพิทักษ์กุล 

12. คุณมุกดา โจวตระกูล 

13. คุณอลิสา หิรัญยไพศาลสกุล  

14. คุณชนิดา อยู่เชื้อ  

15. คุณชนะชัย วรรณประเสริฐ 

16. ดร.นีรนารถ จิณะไชย 

17. ดร.ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ 

18. คุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ 

19. คุณสุพจน์ รุ่งเจริญ 

20. คุณณิญาภรณ์ อรุณรัตน์ 

 

รายช่ือกรรมการท่ีไม่เข้าร่วมการประชุม 

1. คุณสมบัติ วนาอุปถัมภ์กุล 

2. คุณฐิติ ตัณฑสุทธิ์ 

3. คุณบุญล้อม สิบหม่ืนเป��ยม 

4. คุณภูสิฏฐ์ ศรีโรจนภิญโญ  

5. คุณมณีรัตน์ สุขจิตร 

6. คุณวิมลศิริ ป�ญจธนศักดิ์ 

7. คุณพิศาล จันทฤทธิรัศมี 
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สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม 

1. คุณรัตนาภรณ์ สุริเจย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2. คุณรสสุคนธ์ แซ่เหล้า บริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด 

 

เป�ดประชุมเวลา 13:00 น. 

 

 คุณเกศมณี เลิศกิจจา ทำหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมกล่าวเป�ดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม 

ดังนี้ 

 

วาระท่ี 1:  ประธานแจ้งให้ทราบ 

 ประธานแจ้งให้ทราบว่าในวันท่ี 14-16 กันยายนท่ีจะถึงนี้จะมีงาน Cosmoprof ซ่ึงทางสมาคมฯ ผู้ผลิต

เครื่องสำอางไทยจะได้ Booth จึงขอให้ช่วยกันตกแต่ง Booth และให้กรรมการไปร่วมงานดังกล่าว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

วาระท่ี 2:  รับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการสมาคมฯ 12/2566-4 วันอังคารท่ี 25 เมษายน 2566    

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมดังเอกสารแนบ 1 

 

วาระท่ี 3:  เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 แผนการดำเนนิงานการเก็บค่าบำรุงสมาชิกในป� 2566 (โดยฝ่ายเลขา)   

 คุณศิวาพรได้รายงานความคืบหน้าของการเก็บค่าบำรุงสมาชิกในป� 2566 ว่านับจนถึงป�จจุบัน มีสมาชิกชำระ

เงินแล้วท้ังสิ้น 144 บริษัท จากสมาชิกท้ังหมด 198 บริษัท ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามอีก 54 บริษัท ซ่ึงอ้างอิง

จากมติการประชุมครั้งท่ีผ่านมา ฝ่ายเลขาได้แจ้งให้สมาชิกกลุ่มนี้ทราบและได้งดการส่งอีเมลประชาสัมพันธ์จาก

สมาคมนับตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายนแล้ว ด้วยการนี้ฝ่ายเลขาจะขอยกวาระนี้ออกในการประชุมกรรมการครั้งถัดไป 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

3.2 การเตรียมงานประชุมสามัญสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย (โดยฝ่ายเลขา) 

คุณศิวาพรได้กล่าวสรุปภาพรวมของงานประชุมสามัญสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยว่ามีผู้ร่วมประชุม

ประมาณ 80 ท่าน ซ่ึงได้กำไรในการจัดงานประมาณ 50,000 บาท ท้ังนี้ผู้เข้าร่วมประชุมพอใจในเนื้อหา เอกสาร 

ระยะเวลา และการให้บริการท่ีใช้ในการประชุม ส่วนในเรื่องความพึงพอใจเก่ียวกับตัวโรงแรมเดอะ สุโกศลนั้น 

ผู้เข้าร่วมประชุมค่อนข้างพอใจในเรื่องสถานท่ี ความสะดวกสบาย แต่ต้องการให้ปรับปรุงเรื่องของว่างให้มากข้ึน  
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ท้ังนี้สำหรับหลักสูตรอ่ืนท่ีสมาชิกต้องการให้สมาคมฯ จัดเพ่ิมเติมก็มีเรื่อง Update กฏหมายประเทศคู่ค้า

เป้าหมาย เช่น จีน US เทียบกับไทย การอัพเดตกฎหมายท้ังในประเทศ และต่างประเทศท่ีจะมีผลกระทบต่อ

เครื่องสำอางไทย การเคลมสรรพคุณเครื่องสำอาง 

มติท่ีประชุม รับทราบ และกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการจัดงานนี้ 

 

3.3   หนังสือจากทางกองควบคุมเครื่องสำอาง เรื่อง ขอสนับสนุนเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการปรับปรุง

สรรพคุณของเครื่องสำอาง (โดยฝ่ายวิชาการ) 

คุณณิญาภรณ์ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าได้เป�นตัวแทนของสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมกับกองเครื่องสำอาง 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในวันท่ี 6 มิถุนายน 2566 ซ่ึงมีเจ้าหน้าท่ีจากกลุ่มกำกับก่อนออกสู่ตลาด กลุ่ม

มาตรฐาน และกลุ่มกำกับหลังออกสู่ตลาด เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมหน้า โดยเบื้องต้นทางกองเครื่องสำอางรับ

กรอบการนำเสนอของสมาคมฯ แต่ขอให้สมาคมฯ ปรับคำสรรพคุณท่ีนำเสนอให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน เช่น ฟ��นฟู

ผิวจากอะไร (อาจให้ได้ในกรณี ฟ��นฟูผิวจากผิวหนังท่ีแห้งกร้าน) หรือหากต้องการให้ทางกองอนุญาตให้ใช้คำ

แปลภาษาไทยจากคำท่ีอนุญาตให้ใช้อยู่แล้วในภาษาอังกฤษได้ก็ให้ระบุให้ชัดเจน  

โดยในกระบวนการถัดไปทางกองฯ จะพูดคุยกับสมาคมฯ ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ เพ่ือให้เข้าใจข้อเสนอจาก

ภาคอุตสาหกรรมให้รอบด้านแล้วจะจัดประชุมรวมกันอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงยังไม่ได้กำหนดวันท่ีชัดเจน 

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการดำเนินการเพ่ือทำเอกสารนำเสนอทางกองเครื่องสำอาง

ในเครื่องสำอางกลุ่มอ่ืนๆ ต่อไป 

 

วาระท่ี 4:  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

4.1 การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระป� 2566-2568 (โดยประธาน) 

ประธานไดแ้จ้งโครงสร้างกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยป� 2566-2568 ดังรายละเอียดตามเอกสาร

แนบ 2 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 4.2 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 (โดย คุณภูวดล) 

 คุณภูวดลรายงานงบรายบรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้  



            สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

4 
 

 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

  

 4.3 รับรองสมาชิกใหม่ (โดยฝ่ายเลขา) 

 ฝา่ยเลขาได้แจ้งแก่กรรมการสมาคมฯว่าในรอบเดือนนี้มีผู้ขอเข้ามาสมัครเป�นสมาชิกสมาคมดังต่อไปนี้  

 4.3.1 บริษัทไอเอ็มซีดี (ประเทศไทย) จำกัด เป�นผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอาง 

 4.3.2 บริษัท บีทูพี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป�นผู้ขายและผู้จัดส่งวัตถุดิบ 

 4.3.3 บริษัท พีแซท คัสสัน (ประเทศไทย) จำกัด เป�นผู้ผลิตเครื่องสำอาง 

 ท้ังนี้ท้ังสามบริษัทได้แนบเอกสารการสมัครเป�นสมาชิกอย่างครบถ้วนดังเอกสารแนบ 3-5 ตามลำดับ 

จึงขอเรียนให้กรรมการพิจารณา 

 มติท่ีประชุม  รับรองการเป�นสมาชิกของท้ังสามบริษัทและให้ฝ่ายเลขาส่งใบแจ้งหนี้เก็บค่าสมาชิกต่อไป 

 

ม.ีค. 66 1มกราคม-31 ธนัวาคม 2566

รายได้ ค่าบาํรุงกลุ่มฯปี2565 62,300.00 501,674.00                                    

รายไดค้่าสัมมนา 3,000.00 29,000.00

รายไดจ้ากการจดักิจกรรมกลุ่มฯ 0.00 0.00

เงินรับบริจาค 0.00 0.00

รายไดอื้�น 19,500.00 19,500.00

รวมรายรับ 84,800.00              550,174.00                                    

ค่าใชจ้า่ย เงินเดือนและค่าจา้งและโบนสั -                          -                                                  

ค่าใชจ้า่ยงานกิจกรรมกลุ่ม -                          -                                                  

ค่าพาหนะและค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง -                          -                                                  

ค่าโทรศพัทแ์ละค่าไปรษณีย์ 1,989.33                6,389.16                                         

ค่าไฟฟ้า 210.16                    450.81                                            

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ -                          -                                                  

ค่าสมาชิก  ACA ปี 2565 -                          -                                                  

ค่าใชจ้า่ยอื�น 39,401.95              139,846.17                                    

รวมค่าใชจ้า่ย 41,601.44 146,686.14 

รายไดม้ากกวา่(นอ้ยกวา่)ค่าใชจ้า่ย 43,198.56 403,487.86 

ยอดคงเหลือยกไป วนัที� 1 เมษายน 2566 403,487.86 

หน่วย:บาท

สมาคมผูผ้ลิตเครื�องสําอางไทย

งบรายได-้ค่าใชจ้า่ย

ประจาํเดือน มีนาคม 2566
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วาระท่ี 5:  เรื่องเพ่ือทราบ 

 5.1 สรุปการประชุม ACSB และ ACC ครั้งท่ี 37 (โดยดร.ธนกร) 

 ดร.ธนกรแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ฝ่ายวิชาการได้เข้าร่วมประชุม ACSB ครั้งท่ี 37 เม่ือวันท่ี 8-9 พฤษภาคม 

2566 และ ACC เมื ่อวันที่ 24-25 พฤษภาคม ทั้งนี้ในส่วนของการประชุม ACSB ซึ่งมี ACA SAT ทีมเข้ามาร่วม

ประชุมด้วยนั้นก็ดำเนินการไปได้ด้วยดี พร้อมได้รับคำขอบคุณจากทีม ACA ในเรื่องการเป�นเจ้าภาพและการอำนวย

ความสะดวก ในด้านเนื้อหาของการประชุมนั้นได้ทำสรุปเพื่อนำแจกสมาชิกสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยแล้ว ดัง

เอกสารแนบ 6 ในส่วนการประชุม ACC นั้นสาระสำคัญอยู่ท่ีเรื่อง country specific requirement ซึ่งยังคงต้องมี

การพิจารณากันต่อไปในการประชุมครั้งหน้าท่ีจะจัดข้ึนท่ีประเทศสิงคโปร์ในวันท่ี 20-23 พฤศจิกายน ท่ีจะถึงนี้ 

 อนึ่ง ดร.นีรนารถ ในตำแหน่ง ACSB Secretariate ได้ขอความช่วยเหลือจากทีมวิชาการให้ช่วยตรวจทาน 

ACD Annexes หลังจบการประชุม ACSB และอยากนำเสนอการสร้าง ASEAN Cosing เว็บไซต์เพื่อให้การสืบค้น

สารง่ายยิ่งข้ึน โดยดร.ปรีชากรแจ้งเพ่ิมเติมว่าเป�นสิ่งท่ีทำได้แต่ควรปรึกษากับ PCPC ก่อน 

 มติท่ีประชุม รับทราบและมอบหมายให้ 

 1) ฝ่ายเลขานำส่งสรุปเนื้อหาการประชุม ACSB ไปให้กับสมาชิกสมาคม 

 2) ฝ่ายวิชาการติดตามเรื่อง country specific requirement โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเลขจดแจ้ง

เครื่องสำอางของประเทศไทย 

 

 5.2 สรุปการประชุมกรมวิทย์ฯ พบผู้ประกอบการ (Medical Sciences towards Health for 

wealth) วันท่ี 18 พฤษภาคม 2566 (โดยคุณสายใจ)  

 คุณสายใจได้รายงานแก่ท่ีประชุมว่า งานวันท่ี 18 พฤษภาคมท่ีผ่านมาท่ีได้เข้าร่วมในฐานะตัวแทนสมาคมฯ 

นั้นเป�นงานท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทยจ์ดัในรปูแบบ open house เพ่ือแจ้งให้ทราบถึงบริการท้ังหมดท่ีมีของกรม

ฯ รวมถึงแจ้งว่ามีงานวิจัยใดบ้างท่ีสามารถให้ผู้ท่ีสนใจมาประสานงานเพ่ือนำไปใช้ได้ รายละเอียดเพ่ิมเติมดังเอกสาร

แนบ 7 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

  

 5.3 สรุปการประชุมแนวทางเบ้ืองต้นในการพัฒนาระบบ/กระบวนการในการจัดการประเด็นท้าทายของ 

e-commerce กับความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ครั้งท่ี 2/2566 ในวันพุธท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (โดย

คุณชนดิา)  

 คุณชนิดาได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า การจัดประชุมครั้งนี้เป�นครั้งท่ี 2 แล้ว โดยท่ีประชุมได้แจ้งว่าป�ญหาการ

โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึนใน E-commerce คือกลุ่มท่ีบริโภคขายกับผู้บริโภคเอง (C2C) แต่อย่างไร

ก็ดีกลุ่ม C2C นั้นเป�นกลุ่มท่ีตามตัวได้ไม่พบ กระบวนการแก้ป�ญหาในเบื้องต้นจึงจะให้ความสำคัญกับธุรกิจ ผู้กระ

กอบการขายแก่ผู้บริโภค (B2C) ก่อน ซ่ึงโดยสรุปจะดำเนินการใน 3 ประเด็นดังนี้ 

1. สร้างหลักเกณฑ์ควบคุมเพ่ือให้เป�นแนวทางในการปฏิบัติ 

2. มีการปรับปรุงกฎระเบียบให้เหมาะสมในแนวทางปฏิบัติ เช่น เรื่องการขออนุญาตการโฆษณา Tele-pharmacy 

3. Self-regulation ในกลุ่มผู้ประกอบการ e-commerce 
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 โดยรายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถอ้างอิงได้จากเอกสารแนบ 8 

 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 5.4 การประชุมสรุปผลการขับเคล่ือนตามแผนงานของภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย ในวันท่ี 2 

มิถุนายน 2566 (โดยคุณมุกดา)  

 คุณมุกดา ได้รายงานต่อกรรมการว่าสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ได้รับรางวัลสมาคมดีเด่นในเรื่องการ

ส่งเสริมความร่วมมือภาคประชาชน โดยมีท่านประธานและกรรมการหลายท่านเข้าร่วมงานรับรางวัลดังกล่าวเม่ือ

วันท่ี 2 มิถุนายน 2566 ท่ีผ่านมา ซ่ึงรางวัลนี้เป�นผลจากการท่ีสมาคมฯ ให้ความร่วมมือกับทางเครือข่ายภาค

ประชาชนมาเป�นอย่างดี ท่านประธานกล่าวเสริมว่าสมาคมฯ เราเป�นเพียงสมาคมเดียวท่ีได้รับรางวัลทรงเกียรติ

ดังกล่าว   

 มติท่ีประชุม รับทราบและกล่าวขอบคุณคุณมุกดาท่ีช่วยเป�นตัวแทนนำเรื่องส่งให้ทางอย. จนได้รับ

รางวัลดังกล่าว 

 

วาระท่ี  6  : เรื่องอ่ืน ๆ  

 6.1  ปรับแก้ร่าง พรบ. ศุลกากร (โดยคุณสุพจน์) 

 สืบเนื่องจากท่ีทางสมาคมฯ มอบหมายให้คุณสุพจน์เป�นตัวแทนเพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับแก้ ร่าง 

พรบ. ศุลกากรในการประชุมกรรมการครั้งท่ีผ่านมานั้น คุณสุพจน์แจ้งให้ทราบว่าประเด็นท่ีคิดไว้เบื้องต้นว่าจะ

นำเสนอไปมีดังนี้ 

- ประเด็นเรื่องการประเมินพิกัดภาษีศุลกากร ซ่ึงยังมีดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีอยู่ค่อนข้างมาก 

- กลไกการนำเข้าส่งออก ท่ีไม่แสดงอย่างชัดเจนว่าต้องไปขอใบอนุญาตของกรมต่างๆ ของภาครัฐ รวมถึงข้อมูลท่ี

มีอยู่ไม่อัพเดทเท่าท่ีควร 
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- ในกรณีท่ีออเดอร์สินค้ามาไม่ตรงกับเอกสารโดยภาคผู้ประกอบการไม่ได้มีความตั้งใจ อยากขอให้มีการพิจารณา

เพ่ิมเติมในส่วนนี้  

- กระบวนกาอุทธรณ์ใช้เวลานานมาก ซ่ึงในแต่ละครั้งท่ีต้องอุทธรณ์ผู้กระกอบการต้องตั้งวงประกันไว้สูง ซ่ึงกว่า

จะได้คืนต้องใช้เวลานานมาก 

- ในร่าง พรบ. ฉบับนี้มีมาตราท่ีให้สิทธิ์การกักกันสินค้ากับเจ้าหน้าท่ีมากข้ึน ซ่ึงอาจก่อให้เกิดป�ญหามากข้ึน  

ท้ังนี้หากท่านใดมีข้อคิดเห็นส่วนใดเพ่ิมเติมรบกวนแจ้งคุณสุพจน์ 

 มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

6.2 กำหนดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ครั้งท่ี 2/2566  ในวันอังคารท่ี 

11 กรกฎาคม 2566 


